



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๕๕๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. พระโอวาทของประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา จัดส่งบทความหรือโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาและมีมติให้จัดสรรทุนการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖) ที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้อนุมัติให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๒ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประชาสัมพันธ์พระโอวาทของประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และผลการอนุมัติทุนการศึกษาดังกล่าวให้ ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ให้ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาหรือบัญชีที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองเปิดเพื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อโอนเงินทุนการศึกษานักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางพัชรินทร์ ชีธรรมรัตน์ โทร. ๐๙๒-๖๑๘-๐๓๗๒